



HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

Hiện nay, Nhà trường có 76 cán bộ giáo viên giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo trong giảng dạy, trong đó có 28 thạc sĩ và hơn 80% giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp Tỉnh.



CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường THPT Nguyễn Huệ là trường THPT đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Nhà trường có khuôn viên rộng, đẹp; các phòng học, thư viện khang trang, đặc biệt là hệ thống phòng học thông minh phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại 4.0. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Đức - Trí - Thể - Mĩ, Nhà trường đã không ngừng nâng cấp hệ thống sân bãi đáp ứng nhu cầu luyện tập của thầy và trò: Sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông...



THÀNH TÍCH

Trong 5 năm gần đây, Nhà trường có 43 giải HSG Quốc gia các môn Văn hóa và 01 học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế (môn Toán); Có 334 giải HSG Tỉnh các môn văn hóa. Nhiều năm liền, các sản phẩm của HS tham dự cuộc thi NCKH, Sáng tạo trẻ cấp Quốc gia đều đạt kết quả cao, trong đó có 02 học sinh đạt Huy chương vàng Châu Á - Thái Bình Dương. Năm học 2022-2023, kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Nhà trường dẫn đầu khối các trường THPT không chuyên của Tỉnh. Nhà trường được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường THPT trong Tỉnh. Đặc biệt, tính đến năm học 2023 - 2024 Nhà trường có 3 năm liên tiếp được nhận Cờ Nhất trong phong trào Bồi dưỡng HSG, khẳng định vị thế Top đầu trong ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình.



CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



CHÍNH SÁCH THU HÚT

- HS đạt giải HSG lớp 9 cấp Tỉnh năm học 2023-2024 khi học tại trường sẽ được hưởng các chính sách:
- + HS đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được thưởng từ 500.000-2.000.000đ/HS.
- + HS đạt giải Nhất, Nhì được xét đặc cách vào lớp chất lượng cao theo nguyện vọng; HS đạt giải Ba, KK được cộng điểm trong kỳ thi Khảo sát chất lượng trước khi xếp lớp.
- + HS đạt giải Nhất, Nhì tham gia đội tuyển HSG chính thức lớp 12 sẽ được cấp học bổng kể từ khi có Quyết định thành lập đội tuyển dự thi HSG cấp Tỉnh.

